

BIZมีลุ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ บุกงานใหญ่ปีนี้2.3พันล้าน



สมพงษ์ ชินักิตยานนท์

ทับทิม - BIZ ส่งสัญญาณแนวโน้มผลงานปี 64 โด่งจากงานในมือรอรับรู้อยู่ได้ปีนี้ทั้งหมดกว่า 2.3 พันล้านบาท พร้อมลุยประมูลงานภาครัฐและเอกชน อย่างต่อเนื่อง ส่วนธุรกิจโรงพยาบาลก็เข้ามีผู้ใช้บริการเพิ่มเท่าตัว ขานรับสิทธิบัตรทอง หนุนผลงานเติบโตโดดเด่นมีลุ้นทำสถิตินิวไฮ

นายสมพงษ์ ชินักิตยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสโกลด์แมนส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทได้เข้าร่วมประมูลงานภาครัฐและเอกชน → **อ่านต่อหน้า31**

BIZ (ต่อจากหน้า 3)

อย่างต่อเนื่อง จากปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้อยู่ได้ (Backlog) จำนวน 2,345 ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถทยอยรับรู้อยู่ได้ทั้งหมดภายในปี 2564 ตามแผน

● บุกรายได้เข้าอื้อ

“ในช่วงไตรมาส 1/2564 บริษัทเตรียมรับรู้อยู่ได้จากโครงการใหญ่หลายโครงการ ส่วนแนวโน้มผลการดำเนินงานในปีนี้ คาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมีโอกาสสร้างสถิติสูงสุดใหม่ โดยจะรับรู้อยู่ได้จากงานในมือที่มีกว่า 2.3 พันล้านบาท ซึ่งยังไม่นับรวมงานใหม่ๆ ที่ BIZ จะเข้าร่วมประมูลและมีโอกาสได้งานเข้ามาเสริม”

นอกจากนี้ ในส่วนของโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 65% ในส่วนของรายได้มีแนวโน้มจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งเช่นเดียวกัน โดยในปี 2564 วางเป้าหมายว่าจะมีจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว จาก

การเปิดรับโครงการจากภาครัฐ “30 บาทรักษาทุกที่” ที่ให้สิทธิผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถเข้าถึงการรักษาโรคได้กับทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ เพียงยื่นบัตรประชาชนแสดงตัวตนเพื่อขอรับสิทธิเท่านั้น

โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งเอกชน ที่รองรับผู้ป่วยสิทธิบัตรทองของรัฐบาลตั้งแต่เริ่มเปิดมาเป็นระยะเวลา 1 ปีแล้ว ด้วยความพร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญทางด้านรังสีรักษาและอายุรกรรมมะเร็ง ถึงแม้จะเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กเพียง 30 เตียง แต่ก็มีเครื่องฉายรังสีเทคโนโลยีขั้นสูง ทั้งรังสี 4 มิติและรังสีร่วมพิกัดเสมือนการผ่าตัด พร้อมทั้งยาเคมีบำบัด และยาพุ่งเป้า และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถถือบัตรทองเพื่อยืนยันตัวตนเข้ารับการรักษาได้โดยไม่ต้องรอคิวฉายรังสีรักษานานเหมือนที่ผ่านมา 🌟